

**QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng số 270-CT ngày
30-7-1990 về một số vấn đề cấp
bách cho năm học 1990 — 1991.**

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện được chức năng quản lý toàn ngành, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định một số vấn đề cấp bách trước mắt cho năm học 1990 — 1991 như sau :

1. Cho phép ngành giáo dục và đào tạo mở các trường lớp dân lập ở hệ thống giáo dục Mầm non và Phổ thông, không mở trường tư ở hệ thống này.

Quy chế Trường dân lập do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

2. Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Đặc khu có trách nhiệm bảo đảm ngân sách đã ghi cho ngành giáo dục và đào tạo trong kế hoạch của năm 1990. Giao cho Bộ Giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý phần ngân sách dành cho các chương trình trọng điểm : chống mù chữ, phổ cập cấp I, chống xuống cấp một số trường trọng điểm, tăng cường giáo dục ở miền núi và các vùng dân tộc.

3. Các địa phương đang nợ lương và phụ cấp thâm niên của giáo viên phải thanh toán dứt điểm cho đại bộ phận giáo viên chậm nhất trước ngày khai giảng năm học mới (5-9-1990).

Từ nay giáo viên ở tất cả các địa phương phải được trả lương cùng thời gian với cán bộ các cơ quan chính quyền.

4. Đối với các sản phẩm do các cơ sở sản xuất và dịch vụ của Nhà trường và các đơn vị giáo dục đào tạo khác làm ra, nếu tiêu thụ ra ngoài phạm vi sử dụng của nhà trường thì phải nộp thuế theo cơ chế như các cơ quan hành chính làm kinh tế. Đối với các trường có nhu cầu được đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và thiết

bị giảng dạy học tập của trường thì phải có phương án và ghi vào kế hoạch của ngành hoặc địa phương; cơ quan tài chính xem xét và cấp lại cho trường số tiền thuế đã thu, coi như cấp từ ngân sách Nhà nước.

5. Đề bảo đảm yêu cầu quản lý, chỉ đạo chặt chẽ về nội dung, phương pháp giáo dục và kế hoạch phát triển các cấp giáo dục, từ nay mỗi khi Ủy ban Nhân dân các cấp có dự định thay đổi tổ chức giáo dục và cán bộ chủ chốt của cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương thì phải bàn bạc và có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trước khi quyết định.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIẾT

**CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng số 278-CT ngày 3-8-1990
về việc cấm nhập khẩu và lưu
thông thuốc lá điếu của nước
ngoài trên thị trường nước ta.**

Việc nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điếu của nước ngoài trên thị trường nước ta hiện rất nghiêm trọng, vừa lãng phí ngoại tệ, vừa chèn ép ngành sản xuất thuốc lá trong nước và tạo thói quen tiêu dùng không phù hợp với mức sống chung của nhân dân. Để chấm dứt tình trạng này, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị :

1. *Nghiêm cấm việc nhập khẩu thuốc lá điếu của nước ngoài* : các tổ chức và công dân Việt Nam từ nay không được nhập khẩu thuốc lá điếu dưới bất cứ hình thức nào. Nếu phát hiện, hải quan